

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 13/04/2022

Diễn biến thị trường ngày 12/04/2022: Tưởng “cá hồi” hóa ra “cá đuối”

VN-Index có nhịp hồi vào đầu phiên chiều mang lại hi vọng cho biết bao nhà đầu tư. Chỉ số có lúc tiến về rất sát tham chiếu với sự hỗ trợ ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn bất động sản và ngân hàng. Tuy nhiên, tình hình lại không được như kỳ vọng. Các chỉ số chính của thị trường tiếp tục giảm sau trở lại. Kết phiên, VN-Index giảm 27 điểm còn 1,455 điểm, HNX-Index giảm 11 điểm về còn 421.

VHM, BID, GVR, HPG, CTG... đóng góp mỗi mã hơn 1 điểm giảm vào VN-Index. Trong đó, riêng VHM kéo chỉ số giảm tới 2.3 điểm. Cổ phiếu bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ đồng loạt “gãy” về cuối phiên. DXG, HBC, DIG, HDC, LDG... đồng loạt giảm sàn.

Trong khi toàn thị trường tiêu cực, cổ đông thủy sản lại không được chung nỗi buồn. VHC, IDI, CMX, ACL, ANV... tăng và tăng trần. Nhóm chứng khoán giảm mạnh cùng thị trường và chỉ có duy nhất VIX là tăng điểm. Thành tích của VIX là nhờ lệnh kéo mạnh hơn 1.2 triệu cổ phiếu vào cuối phiên. Kết phiên VIX tăng 1.2%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 25 ngàn tỷ đồng, chỉ ở mức trung bình. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp. Hôm nay, VHM, STB, HPG, PVD, HCM bị bán mạnh nhất thị trường.

Nhận định thị trường ngày 13/04/2022: VN-Index có thể tiếp tục sẽ lùi về ngưỡng quanh vùng 1.440

Với 3 phiên giảm liên tiếp, thị trường mất gần 70 điểm, tương đương giảm 4,8% và có nguy cơ về lại vùng đáy kể từ đầu năm ở 1.425 -1.439 điểm. Thanh khoản giảm cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng cũng như lực cầu bắt đáy sẽ chờ ở vùng giá thấp hơn. APS cho rằng nhà đầu tư không nên bắt đáy, ưu tiên quản trị danh mục.

Thông thường, sau các phiên giảm sâu như hôm nay, thị trường sẽ có các phiên hồi kỹ thuật, nhà đầu tư dài hạn có thể tận dụng để cơ cấu lại danh mục khi dòng tiền đang có sự chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu trong rổ VN30 cũng như nhóm cổ phiếu có yếu tố cơ bản đã có sự tích lũy trong thời gian vừa qua.

Thị trường hiện tại đang trong trạng thái tiêu cực và có lẽ tâm lý nhà đầu tư đang hoảng loạn. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ trung tính xuống giảm. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức 30 - 35% danh mục, đặc biệt các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên bán hết toàn bộ danh mục.